






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

4 กันยายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
รายงานสถานการณ์ สื่อที่นำเสนอ : เพจ (ศูนย์ข้อมูลโควิด 19,คนหลังข่าว) -ศูนย์ข้อมูลโควิด 19 รายงานสถานการณ์โควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2566 พบผู้ป่วยรักษาตัวในรพ. (รายสัปดาห์) จำนวน 187 ราย : เฉลี่ยจำนวน 27 ราย/วัน ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 6 ราย : เฉลี่ยจำนวน 1 ราย/วัน ขณะที่ผู้ป่วยรักษาในรพ. สะสม 32,675 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 796 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566) สื่อที่นำเสนอ : เพจ นิธิพัฒน์ เจียรกุล -โพสต์ สติติโควิด 19 ล่าสุด ลดลงต่อเนื่อง ปัจจุบันโอไมครอนยังเป็นสายพันธุ์ย่อย XBB.1.16 ส่วนที่ค่อยๆ ขึ้นซ้ำๆ คือ EG.5 สำหรับ BA.2.86 ที่ในไทยมีการให้ข่าวว่าพบในการตรวจน้ำเสียตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม โดยไม่แน่ใจว่าเป็นของจริงหรือของเลียนแบบ หวังว่าถ้าจริงน่าจะนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยยังไม่ได้ทำให้คนไทยติดเชื้อกันมากมายนัก	
 โรคฝีดาษวานร	
รายงานสถานการณ์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผจก., สำนักข่าวไทย, สวพ.91, amarintv, thaipbs, thebangkokinsight, headtopics, nation, ch3plus, ch7, sanook, news1live, lasvegasnews, khaoja, thaitrend, teenee, pattayawatchdog, sondhitalk, thebetter, NBT, TNN) - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย สถานการณ์โรคฝีดาษวานรในประเทศไทยว่า ข้อมูลเมื่อวันที่ 31 ส.ค.2566 มีรายงานผู้ป่วยรวม 316 คน เสียชีวิต 1 คน ซึ่งเป็นผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 271 คน คิดเป็นร้อยละ 85.8 และมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี 143 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 มีสัญชาติไทย 277 คน ชาวต่างชาติ 36 คน ไม่ระบุ 3 คน โดยสถานการณ์ 4 เดือนย้อนหลังพบการระบาดอย่างต่อเนื่อง ในเดือน พ.ค. 22 คน มิ.ย. 48 คน ก.ค. 80 คน และเดือน ส.ค.ได้รับรายงานเพิ่มอีก 145 คน เกือบทั้งหมดเป็นคนไทยและรับเชื้อภายในประเทศ ทั้งนี้ WHO สนับสนุนยา Tecovirimat ให้ไทยนำมาใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการมากและแพทย์รับเข้ารักษาใน รพ.เท่านั้น - นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ผู้ป่วยในไทยเริ่มแพร่ระบาดจากกลุ่มวัยทำงาน วัยรุ่น ไปสู่กลุ่มที่อายุน้อยลง ในเดือน ส.ค.เริ่มพบเยาวชนติดเชื้อฝีดาษลิงเพิ่มมากถึง 16 คน โดยมีรายงานผู้ป่วยยืนยันเป็นนร.ชาย อายุ 16 ปี พบประวัติเสี่ยงผู้ป่วยมีเพศสัมพันธ์กับหลายคน พร้อมเตือนเยาวชนและกลุ่มชายรักชายให้งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย หากสงสัยติดเชื้อฝีดาษลิงให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา พร้อมกับแยกตัวออกจากสมาชิกในครอบครัว ที่พัก หรือสถานที่ทำงานไม่รับประทานดื่มเครื่องดื่มด้วยภาชนะร่วมกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สื่อที่นำเสนอ : เพจDr. Dark -โพสต์ กรณี สถานการณ์โรคฝีดาษวานรระบาด ว่า ไม่ได้ผิดปกติ คุณกันแต่ตัวเลขมาทุกยุคสมัย	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
รมว.สธ. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus) - วันนี้มีพิธีอำลาตำแหน่งให้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. และนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ขณะเดียวกันในกลุ่มผู้บริหาร สธ. มีการแชร์ข้อมูลผ่านไลน์ถึงกำหนดการเข้ากระทรวงสาธารณสุขของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ซึ่งจะเดินทางมาในวันนี้เช่นเดียวกัน ขณะเดียวกันช่วงค่ำเวลาประมาณ 20.00 น.วันที่ 3 ก.ย. มีรายงานข่าวทางทีมงานว่า ขอยกเลิกหมายกำหนดการดังกล่าวก่อน และจะแจ้งกำหนดการใหม่อีกครั้ง ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเข้ามาช่วงเย็นวันที่ 4 ก.ย.ตามที่มีการแชร์ข้อมูลกันหรือไม่	
ติดตามนโยบาย รมว.สธ.คนใหม่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch3, pptv) - นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.สบ้าย้อย ในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า ตามที่ชมรมแพทย์ชนบทได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กไป ตนแสดงความยินดีกับ นพ.ชลน่าน และชื่นชมนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ที่เป็นหลักประกัน	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย ริเริ่มโดยพรรคไทยรักไทย เมื่อปี พ.ศ.2545 เวลาผ่านมา 20 ปี วันนี้ถึงเวลายกระดับนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้สามารถดูแลคนไทยอย่างรัฐสวัสดิการด้านสุขภาพ ที่คนไทยเข้าถึงได้และเชื่อมั่น ดังนั้น ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่สำคัญ หากทำจริงจัง ก็จะเป็นก้าวกระโดดของระบบสาธารณสุขไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก, thansettakij)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Thira Woratanarat (ป้ามี้คืน)" ระบุถึงวาระสำคัญที่ นายชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. ควรพิจารณา อาทิ ปรับทิศทางนโยบายกัญชา เป็นยาเสพติดหยุดเสรีกัญชา และจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมวงกว้าง ,ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ เริ่มที่บ้านและชุมชน, ผลักดันและให้ความสำคัญเรื่อง work-life balance ในบุคลากรสาธารณสุข เป็นต้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- นายจำรัส คำรอด ประธาน อสม. แห่งประเทศไทย เผย 5 ก.ย. นี้ จะมีการเตรียมหารือข้อเสนอต่างๆ โดยการประชุมระดับเขตทั่วประเทศร่วมกัน และจะพยายามผลักดันทุกเรื่องที่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้อง อสม. แน่นนอน ทั้งเรื่องค่าป่วยการ เรื่องภาระงาน อสม. เป็นต้น ทั้งนี้จะได้มีการหารือข้อเสนอต่อ รว.สธ.ต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>-โพสต์ สหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่ม Nurses Connect หรือกลุ่มลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ภาคที่เคยยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อพรรคเพื่อไทย ให้ช่วยผลักดันความก้าวหน้า แน่นนอนว่า ยังมีบุคลากรส่วนหนึ่งที่ต่างฝักรออย่างมีความหวังว่า หมอชลน่านจะเข้ามาปรับเปลี่ยนระบบสาธารณสุขที่ช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานต่อไปได้ ลดปัญหาการลาออก ทั้งการภาระงานและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมไปถึงการกำหนดชั่วโมงการทำงาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจอำนาจ กุศลนันท์</p> <p>-ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อำนาจ กุศลนันท์ อดีตนายกแพทยสภา โพสต์ ข้อเสนอรัฐบาล และ รว.สธ.ระดมให้มีการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ดังนี้ 1.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพในเรื่องอาหาร ดสิ่งที่ทำลายสุขภาพและกระตุ้นให้มีการออกกำลังกาย โดยจัดทำเป็นวาระแห่งชาติ 2.ให้รางวัลกับผู้ที่สุขภาพแข็งแรงที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของชาติการรักษาพยาบาลทั้งในระบบหลักประกันฯ (30บาท) ระบบประกันสังคมและระบบสวัสดิการข้าราชการ เพื่อลดภาระงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่ล้นมือในขณะนี้ได้ ลดงบประมาณของชาติในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ลดภาระการดูแลผู้ป่วยของญาติ และทำให้ชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข</p>	
<p>โครงการตรวจสอบกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดโครงการตรวจสอบกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ เพื่อช่วยให้สามารถดูแลประชาชนได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่พบบ่อยอยู่ใน 3 อันดับแรกของโรคมะเร็งในประเทศไทย ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นถึง 2.4 เท่า รวมทั้งยังให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง โดยใช้ช่วงวันหยุดในการให้บริการประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มาเข้ารับบริการ ขณะเดียวกันได้สังเกตการณ์ปฏิบัติหน้าที่ในการส่องกล้องผู้มารับบริการ ซึ่งทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ เครื่องมือทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างมาก</p>	-
<p>ระบบดูแลผู้ป่วยระยะกลางในชุมชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus ,แนวหน้า)</p> <p>- นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.เขต 4 จ.สระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ร่วมสุข รพ.สต. บ้านเขมรฝั่งใต้ จ.นครนายก จัดตั้งขึ้นสำหรับดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลางที่ถูกส่งตัวกลับจาก รพ.มาฟื้นฟูในชุมชน มีหมอครอบครัวในพื้นที่และนักฟื้นฟูชุมชนเป็นกลุ่ม อสม. ได้รับการอบรมจากนักกายภาพบำบัดทำหน้าที่ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยร่วมกับญาติเพื่อให้ผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง</p> <p>พญ.อรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นพ.สสจ.นครนายก กล่าวว่า จ.นครนายกมีประชากรผู้สูงอายุถึง 24% และในอนาคตจะมีจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมากขึ้น จึงให้ความสำคัญโดยการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูในชุมชนเพื่อที่หลังจากรักษาใน รพ. จนพ้นขีดอันตรายและกลับสู่ชุมชนแล้วได้รับการฟื้นฟูที่ดี ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., antifakenewscenter, postjung)</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผย มังคุดนี้รักษาโรคมะเร็งได้ เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่า มังคุดนี้รักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้</p>	-
<p>เตือนใส่ฟันปลอมระวังหลุดตก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>-อดีตข้าราชการครูบำนาญ อายุ 67 ปี เผยอุทาหรณ์สำหรับผู้ใส่ฟันปลอม ว่า ตนดื่มน้ำเพื่อกินยาหลังอาหาร แต่รู้สึกเหมือนมีอะไรติดคอ จึงพยายามดื่มน้ำตาม และเรียกภรรยาและลูกมาช่วย ภรรยาสังเกตเห็นว่าฟันปลอมซี่ล่างหายไป จึงไป</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รพ.ท่าศาลา เพื่อให้เอาฟันปลอมออก แพทย์ได้เอ็กซเรย์และส่องกล้องดึงเอาฟันปลอมออกมาอย่างปลอดภัย พร้อมเตือนคนที่ใส่ฟันปลอมต้องหมั่นตรวจสอบโดยเฉพาะเมื่อมีอายุการใช้งานนานๆ</p> <p>-เพจDoctor กล้วย โปสเตอร์ระบุ ฟันเทียมที่มีขนาดเล็ก ใช้เวลานาน และหลวมไม่ติดแน่น ควรไปให้ทันตแพทย์ทำให้ใหม่ เพราะถ้าหลุดไปติดอวัยวะส่วนสำคัญ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต รวมถึงฟันเทียมพลาสติก จะมองไม่เห็นในภาพรังสี</p>	
<p>เตือนการแก้ท้องผูกแบบผิดวิธี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama Addict</p> <p>-โพสต์แชร์ข้อมูล กรณี นพ.จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ โปสต์คลิปเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ ถึงคนที่มีอาการท้องผูกบ่อย ว่า ยาดีที่ออกซ์บางชนิดทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย และภาวะขาดน้ำจนถึงขีดอันตราย ซึ่งจะทำให้เสียชีวิตได้ ถ้าสนใจในผลิตภัณฑ์ดีที่ออกซ์ที่ซื้อมาจากห้างสรรพสินค้า แนะนำให้นำผลิตภัณฑ์นั้นไปหาแพทย์ประจำบ้าน และขอคำแนะนำว่าเหมาะสมกับคุณหรือไม่ รวมถึงแสดงความคิดเห็นว่า ระยะเวลาที่มีพวกใช้คำว่าดีที่ออกซ์แบบละอะมาก เช่น เคสแนะนำ คนท้องเสียรุนแรงให้ดีที่ออกซ์ พร้อมแนะนำให้กินน้ำปลาผสมน้ำตาลทราย หรือแอสไพรินผสมน้ำปลา ถ้าทำตามอันตรายมาก</p>	-